

## GIẢI ĐÁP

### VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG.

*HỎI: Là một đảng viên mới về hưu, vì điều kiện sức khỏe, không đủ sức tham gia công tác lãnh đạo ở cơ sở, chỉ tham dự các cuộc họp của chi bộ (tuy nhiên khi bàn về lãnh đạo sản xuất thì hầu như không hiểu gì), còn thì ở nhà giúp đỡ gia đình. Vậy có gì sai trái với điều lệ Đảng không*

(Đồng chí LÊ XUÂN ĐỨC, cán bộ về hưu tại xã Kim - hoa, huyện Kim - anh, tỉnh Vĩnh - phúc).

*TRẢ LỜI: Thông tri số 22 TT/TW, ngày 31 -3-1961, nói rõ: "Những đồng chí vì quá già yếu, không thường xuyên tham gia công tác, sinh hoạt đảng được thì có thể cho nghỉ công tác, và các cuộc họp thông thường của chi bộ; nhưng các đồng chí đó phải giữ vững phẩm chất của người đảng viên, không được có hành động gì làm ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Đảng. Chi bộ cần chú ý phân công những đồng chí ở gần và có khả năng thường xuyên liên hệ để phổ biến cho các đồng chí đó những vấn đề về tình hình, chính sách và công tác của Đảng, để các đồng chí đó hiểu biết và có thể động viên gia đình, bà con gần gũi thực hiện cho tốt, nếu còn có điều kiện làm được".*

Căn cứ vào những điều đã giải thích trên, đồng chí tự liên hệ với tình hình sức khỏe của mình mà chính thức đề nghị với chi bộ giải quyết một cách thích hợp.

*HỎI: Đảng viên mới vừa được chuyển thành đảng viên chính thức hai tháng, làm bí thư chi bộ, như vậy có đúng với điều lệ không?*

(Đồng chí LÊ HỒNG ĐỊNH, xã Quỳnh - lập, huyện Quỳnh - lưu, tỉnh Nghệ - an).

TRẢ LỜI: Điều lệ của Đảng không quy định tuổi đảng của bí thư chi bộ, mà chỉ quy định tuổi đảng của bí thư đảng ủy cơ sở và bí thư liên chi. Vì vậy, đã là đảng viên chính thức thì có quyền ứng cử và được tuyển cử vào các ban chi ủy của Đảng, hoặc được cử giữ trách nhiệm của bí thư chi bộ. Đương nhiên, danh sách chi ủy và việc phân công trong chi ủy phải được cấp trên trực tiếp chuẩn y.

*HỎI: Việc cử tổ trưởng tổ đảng nên tiến hành như thế nào?*

(Đồng chí TRƯỜNG CANH, số 60, phố Hàng Bông, Hà - nội).

TRẢ LỜI: Điều lệ Đảng không quy định cụ thể vấn đề này. Các địa phương vẫn tiến hành theo hai cách:

- Ban chi ủy chỉ định tổ trưởng rồi giới thiệu với tổ đảng; trước khi chỉ định tổ trưởng, chi ủy cần tranh thủ ý kiến của đa số đảng viên ở trong tổ. Hiện nay cách này làm là tương đối phổ biến.

- Tổ đảng đề cử ra tổ trưởng, rồi ban chi ủy duyệt.